


กยท. ยืนยันราคา ซื้อขายถั่วใหม่ 45 บาทต่อกิโล

โพสต์ทูเดย์ - กยท.เตรียมเปิดจุดรับซื้อขาย 557 แห่ง ยืนยันซื้อราคาเดิมไม่เกิน 45 บาท/กก. สวนราคาขายพุ่ง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมตั้งจุดรับซื้อขายตามนโยบายรัฐบาลจำนวน 557 จุด และจะเริ่มรับซื้อขายพาราในฤดูเปิดกรีตใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ไปจนถึงวันปิดโครงการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้ คือ วันที่ 30 มิ.ย.นี้ โดยราคารับซื้อขายจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากราคาเดิมที่ ครม.อนุมัติไว้ คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ปริมาณความชื้นไม่เกิน 3% ราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 45 บาท 2.น้ำยางสดที่มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่า 28% ราคา กิโลกรัมละ 42 บาท และ 3.ยางก้อนถ้วย ราคา กิโลกรัมละ 41 บาท

ทั้งนี้ กยท.ได้ตั้งจุดรับซื้อขายตั้งแต่ วันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ารับซื้อขายให้ได้ 1 แสนตัน ภายใต้กรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติไว้ 4,500 ล้านบาท แต่ล่าสุด กยท.สามารถซื้อขายได้เพียง 2,892 ตัน โดยใช้เงินไปแล้ว 120 ล้านบาท และในวันที่ 25 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง 8 กระทรวง และ 1 หน่วยงานรัฐ เพื่อสรุปปริมาณความต้องการและกำหนดเวลาการใช้ยางแต่ละชนิดที่ได้จากโครงการ

นายเชาว์ กล่าวถึงสัญญาส่งมอบยางปริมาณ 2 แสนตัน ให้กับบริษัทชินโงคิมจากจีน ว่า ขณะนี้ กยท.อยู่ระหว่างทยอยมอบยางล็อตแรก 1.66 หมื่นตัน โดยเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบยางไปแล้ว 4,000 ตัน และคาดว่า การส่งมอบยางล็อตแรกจะทำให้ กยท.มีกำไร 87 ล้านบาท ส่วนยางที่เหลือจะทยอยส่งมอบไปจนถึงวันที่ 12 มิ.ค. 2560

สำหรับราคาขายล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา พบว่า ยางแผ่นดิบราคาอยู่ที่ 57.27 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 60.82 บาท/กก. น้ำยางสด ณ โรงงานอยู่ที่ 58 บาท/กก. 



เบอร์ด อายวิ

นคราพิพัฒ

👁️👁️ การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU ดูเหมือนคืบหน้า แต่ลึก ๆ ยังมีอีกสารพัดเรื่องที่ยังไปไม่ถึงไหน สวนทางกับเส้นตายที่สหภาพยุโรป (EU) จะทบทวนใบเหลือง หรือจะให้ใบแดง เจอใบสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากไทยใกล้เข้ามาทุกขณะ 20 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา บิ๊กตู้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เลยตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่งอธิบดีกรมประมง วิมล จันทร์โรทัย พันเก้าอี้ ฐานไม่สามารถสนองนโยบายได้ตามเป้าหมาย โดยให้ **อดิศร พร้อมเทพ** จากรองอธิบดีขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมประมงแทน

👁️👁️ ผลผลิตยางพารา ช่วงปิดกรีดยังออกสู่ตลาดลดน้อยลงเรื่อย ๆ ต้นราคาซื้อขายยางขยับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด 21 เม.ย. 59 ราคาประมูลยางในตลาดกลางยางพาราสงขลาพุ่งสูงขึ้นยกแผง โดยราคาซื้อขายยางแผ่นดิบ กก.ละ 57.17 บาท สูงขึ้นจากวันที่ 20 เม.ย. 1.12 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กก.ละ 60.62 บาท สูงขึ้น 1.47 บาท/กก. น้ำยางสด ณ โรงงาน 58.00 บาท/กก. สูงขึ้น 0.50 บาท/กก. เศษยาง 100% ราคา ณ โรงงาน 47.50 บาท/กก. สูงขึ้น 0.50 บาท/กก. ขณะที่การยางแห่งประเทศไทย

(กยท.) ชี้ว่า **ราคายางมีแนวโน้มขยับขึ้น** ตามตลาดล่วงหน้าโตเกียว และการขยับขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

👁️👁️ เหตุรถไฟสายน้ำตกชนรถบัสนักท่องเที่ยวแควนครชัยศรี จ.นครปฐม ผ่านพ้นไปไม่ทันไร เกิดเหตุรถไฟชนรถบัสในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีซ้ำ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ร้อนถึงหน่วยงานท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพื้นที่ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **จรินทร์ จักกะพาก** เลยต้องเร่งแก้ **สั่งการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ** ตรวจสอบถนนจุดตัดทางรถไฟที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมจัดทำป้ายหยุด ป้ายเตือน หรือป้ายสัญลักษณ์รูปรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางให้ผู้ขับขี่รถใช้ถนนสามารถมองเห็นรถไฟจากระยะไกล และจัดทำระบบยับยั้งการจราจรโดยติดตั้งแถบชะลอความเร็วรถ ป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นซ้ำซาก

👁️👁️ **กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** แจงข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ปี 2556 ระบุว่า ประเทศไทยมีถนนซึ่งเป็นจุดตัดเส้นทางรถไฟมากถึง 1,359 จุด แยกเป็นเส้นทางลัดที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา 584 แห่ง กับจุดตัดถนนของการรถไฟฯ 775 แห่ง แต่ละปีมีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนซึ่งเป็นจุดตัดเส้นทางรถไฟ ทั้งรถไฟตกราง รถไฟชนคน ชนยานพาหนะ ฯลฯ มากถึง **ปีละกว่า 500 ครั้ง** มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปีบาดเจ็บไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี นับเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ ไม่ให้สูญเสียเพิ่มอีก

กยท. เตือนชาวสวนยาง ช่วงภัยแล้งระวังไฟไหม้ต้นยาง แนะนำเกษตรกรควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช



📅 วันที่ข่าว : 22 เมษายน 2559

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี นี้ ที่คาดการณ์ว่าจะมีความรุนแรง การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. มีความห่วงใยสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ ที่อาจขาดแคลนน้าจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งในช่วงแล้งเป็นช่วงที่อากาศร้อน และมีแสงแดดแรงเป็นสาเหตุทำให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน

โดยควรจัดการสวนยางอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การกำจัดวัชพืชในสวนยาง พร้อมทั้งหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซากวัชพืช หญ้าคา หรือฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยาง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อลดแรงต้านลม และใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่ง ซึ่งการจัดการ และหมั่นตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งได้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า พี่น้องชาวสวนยางควรทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดถากวัชพืช และเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็นแนวกว้างประมาณ 3-5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวข้างออกข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้

นอกจากนี้แสงแดดในช่วงที่มีอากาศร้อนอาจทำให้ต้นยางพารามีรอยไหม้ เกษตรกรสามารถแก้ไขได้โดยใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร รวมถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน อาทิ กอกล้วย และสับปะรด ก็สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางระหว่างช่วงปิดกรีดยางหนึ่ง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขอคำปรึกษาการดูแลสวนยาง และข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยในทุกพื้นที่ใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดันจิ สัจจะบุญทวี Rewriter : ชลิตา กลิ่นเซย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



บุญชู สิริมุสิกะ กับต้นยางอายุ 8 ปีกว่า
ที่มีการปลูกไม้เป็นพืชแซม

แลสวนยางปักชำได้ปลูก “ไผ่ & พักกูด” เป็นพืชเสริมรายได้งาม!

ท่ามกลางความกังวลเรื่อง “ราคายาง” ที่ร่วงลงให้เห็นจนได้ 4 กิโล 100 บาท! ใน พ.ศ.นี้ รวมถึงการไม่กระจ่างเรื่อง “อาชีพเสริม” ควบคู่ไปกับสวนยางที่ภาครัฐให้การส่งเสริมอยู่ขณะนี้ เพราะต้องยอมรับความจริงว่าทักษะความชำนาญในการทำอาชีพแต่ละอย่างทุกคนมีไม่เหมือนกัน จำเป็นต้องอาศัยเวลา และองค์ความรู้ เพื่อเข้ามาช่วย สำคัญอีกอย่างคือเรื่อง **ตลาด** ซึ่งต้องมั่นใจได้ว่า ผลิตเป็นแล้ว! และสามารถขายได้ (ราคาดี) ด้วย! **ไม่ลองไม่รู้** ในฉบับนี้จึงขอพาล่องใต้กันอีกครั้งหนึ่งไปที่เมืองลุง หรือ จ.พัทลุง แล้วต่อไปดูที่ จ.พังงา ด้วย เพราะมีตัวอย่างของสวนยางรายย่อยที่ทำอาชีพเสริมรายได้ปลูก “ไผ่ตงลิ้มแล้ง” ขายหน่อและกิ่งพันธุ์ ส่วนอีกรายก็ปลูก “ผักกูด” เก็บยอดขายได้ทุกวันและจำหน่ายหน่อพันธุ์ด้วย โดยที่พืชสองชนิดนี้ต่างเป็นอาหารที่คนในพื้นที่รู้จักบริโภคกันเป็นอย่างดี ทราบมาว่าสามารถสร้างรายรับให้อย่างน่าพอใจทีเดียว!!

“ไผ่ตงลิ้มแล้ง” (สายพันธุ์อินโด) พืชเสริมเบอร์หนึ่ง! แก้ปัญหา ดิน & สร้างรายได้สุดเจ๋ง

บุญชู สิริมุสิกะ หรือหนุ่มปู อดีตวิศวกรคุมโปรเจกต์ด้านระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ เคยทำงานในบริษัทใหญ่ (บริษัทญี่ปุ่น) เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่กว่า 5 ปี ก่อนที่จะกลายมาเป็นที่รู้จักของคนเกษตรในโลกโซเชียลฯ ในฐานะ

เกษตรกรเลือดใหม่เจ้าของ “สวนไผ่อาบุญ” ผู้มีแนวคิดด้านการเกษตรแบบคนยุคใหม่ ได้เล่าให้ฟังว่า หลังการได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราชญ์เกษตรของภาคใต้ท่านหนึ่ง (ลุงนิล) ซึ่งได้ทำเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าการใช้ชีวิตนั้น ง่ายมาก! และสามารถทำให้เกิดรายได้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา คือเรียกว่าพอลงจากบันไดบ้านมาก็มีอะไรให้หยิบฉวยขายได้เงินหมด! และผลจากการดูสารคดีครั้งนั้นได้ทำให้ตนเองเกิดความสนใจขึ้นมาทันที บวกกับได้ไอเดียมาจากนายญี่ปุ่นที่สอนวิธีคิดให้ในเรื่องของการตั้งศักยภาพตนเองที่มีอยู่มาพัฒนา เพื่อที่ว่าสามารถประสบความสำเร็จเองได้ โดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครไปตลอด จากนั้นจนถึงวันนี้กว่า 6 ปีแล้วที่ตัดสินใจลาออกมาเพื่อทำเกษตร บนพื้นที่



หน่อไผ่ตงลิ้มแล้ง (สายพันธุ์อินโด)
ราคาดี 10-45บาท/กก.

ทำกินราว 24 ไร่ ซึ่งครอบครัวมี “ยางพารา” เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และก็มี “พืชเสริม” ที่ตนเองได้ทดลองทำ-เรียนรู้มา จนเริ่มปรากฏผลเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นชัดเจนขึ้นตามลำดับแล้ว

สำหรับการปลูก “ไผ่ในสวนยาง” นั้น เกษตรกรหนุ่มวัย 37 ปีเล่าให้ฟังอีกว่า พอมาลงลึกในการทำเกษตรจริงๆ และตนเองก็ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย มีแต่คอนเซ็ปต์การทำที่ตั้งไว้ คือ ต้องง่าย ทำได้จริง และสร้างรายได้! ซึ่งระยะแรกๆ ก็หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เยอะมาก ทว่าพอมาทำเองก็จะไม่ค่อยเหมือนใคร เช่น ไม่มีการสร้างแหล่งน้ำหรือขุดสระใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ หมูหลุม เพื่อการผลิตปุ๋ยใช้เอง รวมถึงไม่เห็นวิธีการปรับปรุงบำรุงดินด้วย! แต่จะใช้การเรียนรู้จากในพื้นที่จริงแทน เช่น เรื่องน้ำซึ่งในพื้นที่จะมีฝนชุกเป็นปกติอยู่แล้ว จากนั้นก็ดูว่ามีพืชอะไรบ้างที่สามารถขึ้นได้ดีกับดินแบบนี้ และเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นต้น แต่เนื่องจากช่วงแรกต้องมี “ทุน” ลักก้อนก่อน ดังนั้น ก็เลยเริ่มด้วย “พืชระยะสั้น” ปลูกผักต่างๆ ทำเป็นแปลงข้างบ้าน โดยได้ความรู้มาจากยายที่ปลูกผักขายเป็นอาชีพ และรู้เรื่องตลาดจากป้าซึ่งเป็นแม่ค้าผักอยู่ก่อนแล้ว ขณะเดียวกันก็ทดลองปลูกพืชอื่นๆ ไปด้วย และพบว่า “ส้มป่อย” ตอบโจทย์ได้ดีกว่าอย่างอื่น เป็นผักพื้นบ้านและก็สมุนไพรด้วยที่มีตลาดผู้บริโภค คือแรงงานเมียนมาร์ ขายได้ราคาดีและกลายเป็น



ไม้ที่ปลูกแซมยางสามารถเจริญได้ดี แล้วยังช่วยแก้ปัญหาให้สวนยางด้วย



ลุงหมาย-สมหมาย นิ่ม่วน กับผักกูดพืชเสริม ที่วันนี้กลายเป็นรายได้หลัก

มาเป็นพืชเสริมจนถึงปัจจุบัน ส่วน “ไม้กินหน่อ” หรือไม้ตงลิ้มแล้ง (สายพันธุ์อินโด) ได้เริ่มปลูกในปีที่ 2 หลังมีทุนแล้ว ด้วยขณะนั้นราคากิ่งพันธุ์ยังสูงอยู่ (170 บาท/กิ่ง) ลงปลูกไปชุดแรก 40 ต้น จนเมื่อเห็นผลแล้วจึงขยายปลูกเพิ่มเป็น 5 ไร่ หรือราว 250 กอ ในปัจจุบัน

ซึ่งข้อดีของไม้ที่พบ คือ จากการทดลองปลูกแซมในร่องยางอายุประมาณ 2 ปี ที่มีสภาพแคระแกร็นเพราะเหตุชะงักการเจริญเติบโต สาเหตุมาจากระบบราก (จากแก้ว) ที่ปลูกด้วยเมล็ดไปเจอกับน้ำที่อยู่ที่ดิน ด้วยพื้นที่เดิมเป็นทางน้ำไหลผ่าน แต่หลังจากปลูกไม้ไว้ประมาณ 1 ปีกลับพบว่า ไม่เพียงต้นยางเท่านั้นที่กลับมาโตสูงใหญ่ได้เทียบแปลงข้างๆ ที่ขึ้นสูงไปก่อนหน้านี้ ส่วน “ดิน” ที่อำนาก็เริ่มแห้งไปอย่างเห็นได้ชัดจน และเพื่อให้แน่ใจว่าปลูกไม้ร่วมกับยางดีจริงหรือไม่ซึ่งตนเองก็พยายามหาข้อมูลต่อ จนพบว่ามีการวิจัยมากมายที่ยืนยันและชี้ในเรื่องคุณสมบัติการดูดซับ/กักเก็บน้ำไว้ (200 ลิตร/กอ/ปี) ที่ไม้ใช้ประโยชน์ได้ดี สรุปว่ามาถูกทาง (ฟลุค!) จากนั้นจึงมีการปลูกเพิ่มและศึกษามาเรื่อยๆ อาทิ การผลิตหน่อแบบไม่มีระบบให้น้ำและปุ๋ย หรือการควบคุมยอด (การเขย่า) เพื่อไม่ให้สูงเกินยาง เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรหนุ่มได้พูดถึงเรื่อง “ตลาด” ให้ฟังด้วยว่า พอเริ่มทำไม่จริงจัง และมีผลผลิต (หน่อไม้) ออกมา ยอมรับว่า

ระยะแรกๆ มีปัญหาขายไม่ได้ เพราะคนในพื้นที่ไม่รู้จักและยังไม่กล้ากิน (จากสีเขียวของหน่อ) ต้องใช้วิธีแฉกให้ชิมก่อน แต่ว่าพอกินเป็นกันแล้วและเริ่มมีตลาดเข้ามาติดต่อขอซื้อ ก็เจอปัญหาอีกเรื่องปริมาณที่ทำไม่ได้ จะหาเครือข่ายก็ไม่มีคนนิยมปลูกกัน ทั้งที่ราคาดีเฉลี่ย 10-45 บาท/กก. และมีออเดอร์จากพ่อค้าถึง 1 ตัน/สัปดาห์ ซึ่งจังหวัดนั้น (เข้าสู่ปีที่ 3) พอติดกับตนเองก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียล (facebook) มากขึ้น เพื่อติดต่อกับเพื่อนๆ ส่งข่าวคราวและบอกเล่าถึงความเป็นไปตามประสา แต่ขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกองค์ความรู้จากการทดลอง-ทำได้จริงไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องไม้จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นว่า ทำอย่างนั้นๆ และก็ได้จริงจริง ซึ่งปรากฏว่ากลายเป็นจุดเริ่มการรู้จักที่ค่อยๆ ขยายวงกว้างขึ้นรวมทั้งส่งผลถึงการผลิตและตลาดก็เปลี่ยนไป กล่าวคือ เริ่มมีคนขอเข้ามาเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงเรื่องเครือข่าย และมีการติดต่อสั่งซื้อกิ่งพันธุ์ ฯลฯ ด้วยกลุ่มหลักๆ ที่เข้ามาจะเป็นคนทำงานออฟฟิศและข้าราชการปลดเกษียณ หลังจากที่ได้แรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะทำหรือลงมือทำด้วย ถึงตอนนี้โดยหากย้อนกลับไปตอนที่ตัดสินใจมาทำเกษตร (พืชเสริม) ทั้งที่ยางตอนนั้นยังราคาดีมากอยู่ (150 บาท/กก.) ไม่เพียงรายรับที่เกิดขึ้นพอๆ กับเงินเดือนที่เคยได้ ภายใต้ออนเซ็นที่ตั้งไว้

แต่เริ่ม แต่ยังมีเป้าหมายที่จะทำ “เกษตรท่องเที่ยว” โดยใช้พื้นที่รอบบ้านในการเป็นแหล่งผลิตเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและที่สำคัญคือ สร้างรายได้จริง! ได้งายๆ แบบมีความยั่งยืนด้วย.

“ผักกูด” จากพืชเสริมกลายเป็นรายได้หลัก!?

ของเกษตรกรรุ่นเก่าชาวเมืองลุง

ลุงหมาย-สมหมาย นิ่ม่วน ทำ

อาชีพสวนยางโดยรับช่วงต่อมาจากรุ่นพ่อแม่ เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันตนเองมีพื้นที่ทำกินอยู่ประมาณ 30 ไร่ ซึ่งนอกจาก “ยางพารา” แล้วยังมีปลูกพืชอื่นแซมแบบเกษตรผสมผสานกัน อาทิ ผลไม้-มังคุด ทุเรียน กกล้วยหอมและน้ำว่า สะละอินโด, มะพร้าวแกง, หนาก, ผักกูด, มะนาวบ่อ ฯลฯ ด้วยเคยเห็นพ่อแม่พาทำมาแบบนี้ซึ่งช่วยให้มี “ผลผลิต” เก็บกินเก็บขายได้หลายอย่าง ไม่ต้องรอแต่ยางหรืออะไรเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง และพอทำแล้วก็ยิ่งเห็นว่าจริง! อย่างสถานการณ์ราคายางตอนนี้ซึ่งถ้าหากว่าตนเองไม่ทำแบบนี้มาก่อน คงไม่แคล้วเดือดร้อนอย่างหนักเป็นแน่!

สำหรับการปลูก “ผักกูด” โดยลุงหมายได้เล่าถึงที่มาที่ไปให้ฟังว่า จำได้เมื่อสมัยเด็กๆ ก่อนจะไปโรงเรียนตนเองมีภารกิจอย่างหนึ่งในการหารายได้ประจำวัน นั่นก็คือผักกูดซึ่งจะไปเที่ยวหาเด็ดยอดจากต้นที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณของลำธารธรรมชาติ จากนั้นนำมามัดเป็นกำๆ ขายได้ค่าขนมไปตามประสา เพราะที่ภาคใต้จะรู้จักและนิยมบริโภคผักกูดพื้นที่บ้านชนิดนี้กันอยู่แล้ว ซึ่งแปลงผักกูดแปลงนี้ตนเองได้เริ่มทดลองทำมาเมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา จากความสงสัยว่ามันจะสามารถปลูก-ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้ไหม โดยแรกๆ ก็นำหน่อ/กล้าที่แยกเก็บมาลองปักชำลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ดู ให้นำสร้างความชุ่มชื้นและมีปุ๋ยใส่ให้กินบ้าง ไม่นานนักก็เริ่มเห็นว่าผักกูดเจริญงอกงามดี เก็บยอดได้และทยอยแตกใหม่ให้เรื่อย ก็เลยขยายพันธุ์เพื่อการปลูกเพิ่มจำนวนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคิด



ยอดผักกูดที่เตรียมส่งพ่อค้า



เลี้ยงไก่ป็นสวนยาง ไล่ทั้งไข่ขายและได้ปุ๋ย (ช่วยลดต้นทุนการผลิต)

เป็นพื้นที่กว่า 3 ไร่ ทว่าผักกูดจะค่อนข้างต้องการแสงแดดจึงปลูกร่วมกับสวนยางได้ในช่วง 1-4 ปีแรกจะดี สำคัญอีกอย่างคือ การให้น้ำจะต้องไม่ขาด (เปิดสปริงเกลอร์ให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอด) และชอบปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมักมากกว่าปุ๋ยเคมี ต้นจะงามและให้ "ยอดอวบ" สามารถเก็บขายได้แบบไม่มีการหยุดเลย

ลูงหมาย ยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่าความที่ตนเองนั้นชอบทำเกษตรแบบผสมผสาน และเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์) มากกว่าเคมี ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยซีไ้โกมาใช้ต่อเดือน 2-3 คันรถ นับว่าน่าเสียดายเงินที่ต้องจ่ายไปอยู่เหมือนกัน (รู้สึกเจ็บใจ!) ก็เลยคิดหาวิธีการลดต้นทุน โดยการเลี้ยง "ไก่ไข่" พร้อมสร้างโรงเรือนแบบง่ายๆ อยู่ในบริเวณสวนยางซะเลย! ปรากฏว่าได้ผลช่วยให้ลดค่าปุ๋ยไปได้มาก (2-3 เดือนจึงสั่งซื้อที) จากแม่ไก่ที่เลี้ยงคราวละ 200 แม่/รุ่น และแถมยังได้ไข่ไก่ไว้บริโภคเองเหลือก็ขายเป็นรายได้ให้อีก ส่วนผักกูดยิ่งไม่ต้องห่วงเลยจะหมักซีไ้โกไข่ทำเป็น "ปุ๋ยหมัก" ตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เวลา 15 วัน-1 เดือนแล้วแต่ ก็นำไปใช้หว่านลงในแปลงทุกครั้งหลังจากการ



เยี่ยมชมการผลิตน้ำดื่มโดย "หัวหน้าจรูญ" จาก กยท.จ.พัทลุง

เข้าไปกำจัดวัชพืชแล้ว หรือหากมีต้น/กอไหนที่ดูโทรมๆ ไม่งอกงามดีก็ต้องขุดเอาออกไปบ้าง ไม่นานหลังจากนั้นก็งอกแผ่ขยายจากต้นที่สมบูรณ์เข้าไปแทนที่เอง ซึ่งการดูแลก็ไม่มีอะไรมาก การเก็บยอดผักกูดจะเก็บได้ทุกวัน (แบ่งเป็นล็อตๆ) และพอครบ 4 วันก็ย้อนกลับมาเก็บได้อีก เฉลี่ยต่อวันจะเก็บได้อยู่ 35-50 กก. โดยใช้แรงงานเพียง 2 คน (กับป่า) ก็พอแล้ว ส่วนตลาดและราคาจะมีคนมารับถึงบ้านซึ่งหน้าถูก (ช่วงฝน) เฉลี่ย 12-15 บาท/กก.หรือหน้าแพง (ช่วงแล้ง) ก็ 25-30 บาท/กก. ล่าสุดปีนี้เริ่มมี "มะนาว" ขายหน้าแล้งด้วย ได้ราคา 70-80 บาท/กก. รวมกับ "ผักเหมียง" บ้างได้เข้าละ 1-2 กก. (50 บาท/กก.) ขายพ่วงกันไป และมีรายได้จาก "พันธุ์ผักกูด" มีคนรับซื้อให้ราคา 1-1.50

บาท/หน่อ ปีนี้ขายได้มากกว่า 7 หน่อแล้ว ซึ่งจากการมีผลผลิตที่หลากหลายทำให้มีรายได้ตลอดไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 บาท/วัน และรู้สึก.. สุขใจด้วย เพราะครอบครัวตนเองไม่มีหนี้สินเลย.

ชาวสวนยางทั้งหลาย! ได้ไอดีแล้ว ก็รีบมองหาพืชและตลาดที่อยู่ใกล้ตัว มีอะไรทำแล้วขายได้หรือต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาอาชีพใด รวมถึง "ทุน" เพื่อใช้เริ่มต้นทำอาชีพเสริมรายได้ ไปปรึกษาที่ สกย. หรือ กยท.จังหวัดฯ ที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยซึ่งพร้อมให้การช่วยเหลือเต็มที่!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "สวนไผ่อาบู่" เลขที่ 142 หมู่ 5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร.086-282-2176 และ "ลูงหมาย" (ผักกูด) บ้านเลขที่ 63 หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โทร. 087-295-7209 (ขอบคุณ : กยท.จังหวัดพัทลุง / พี่แจ้ว-พี่อู๊ด (บ้านสวนผักกูด) ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้)

กยท.ห่วงชาวสวนยาง ย้ำ! ให้เร่งแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการ สร้างความเข้มแข็งฯ ภายใน 29 กุมภาพันธ์ นี้ รับเงิน 1,500 บาท/ไร่

กยท. ห่วงเกษตรกรชาวสวนยาง ย้ำต้องรีบแจ้งสิทธิ เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง ภายใน 29 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อสิทธิในการ รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและหลักเกณฑ์แนวทางวิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ โดยใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรม



ส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ซึ่งเริ่มจ่ายเงินตามโครงการฯ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2558

ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุด ขณะนี้ กยท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ รีบมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางมา

แจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 662,885 ครัวเรือน โดย กยท. จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 434,827 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 222,576 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 212,251 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.16 พันล้านบาท (ณ วันที่ 19 ก.พ.59) ส่วนที่เหลือจะประสานทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มี.ค. 2559 จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ รีบแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ แล้วในวันที่ 29 ก.พ.นี้ □

รมว.เกษตรฯนำคณะลงพื้นที่ตรัง ติดตามโครงการรับซื้อยางตามนโยบายรัฐ ย้ำชาวสวนยางเร่งขึ้นทะเบียน กยท.พร้อมหนุนเกษตรกรผสมผสานสร้างรายได้

รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อติดตามการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้าจำกัด และเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโดนพัฒนา จำกัด ดูกระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางลูกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP

โดยรมว. และคณะได้พบปะ รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชาวสวนยาง พร้อมฝากย้ำให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อให้สามารถเข้ารับการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ ชี้แนะให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรผสมผสาน ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ชาวสวนยางไปประกอบอาชีพเสริม ๔



'ประยุทธ์'หนุนชาวสวนปลูกมะพร้าว เกษตรกรเค็งรับเพิ่ม1ล้านไร่กำไร100%ดีกว่ายาง

ชาวสวนมะพร้าวหนุนนายกรัฐมนตรีปลูกมะพร้าวทดแทนการนำเข้า ซีอีโอปลูกเพิ่ม 1 ล้านไร่ เสนอรัฐจัดโซนปลูกเพื่อป้องกันศัตรูมะพร้าว รวมทั้งปรับการบริหารจัดการใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาปราบแทน ระบุกำไร 100% และให้ผลตอบแทนดีกว่าปลูกยาง ด้านเกษตรจังหวัดประจวบฯ พร้อมหารือกระทรวงเกษตรฯ เร่งผลิตพันธุ์มะพร้าวชมพู 2 ป้อน

ดร.วินัย บั๊กกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงกรณีที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องการให้เพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าว เพื่อทดแทนการนำเข้าว่า ทางสมาคมขอสนับสนุนให้มีการปลูกมะพร้าวเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านไร่ โดยพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกกะทิของไทยที่เติบโตทุกปี ปัจจุบันแม้ไทยจะมีการปลูกมะพร้าวเพิ่มจาก 9 แสนไร่เป็น 1.2 ล้านไร่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ผู้ผลิตไทยต้องขอนำเข้ามะพร้าวแกลงมาผลิตกะทิส่งออกในช่วงฤดูร้อนที่ผลผลิตขาดแคลน 4 เดือนต่อปี จึงเห็นว่าไทยควรปลูกมะพร้าวเพิ่มขึ้น เพราะชิ้นส่วนของมะพร้าวใช้ได้ทุกส่วน อาทิ นำมะพร้าวขายหน้าสวนได้ กก.ละ 6 บาท เปลือกมะพร้าวนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งปุ๋ย กะลามะพร้าวนำไปทำดำนกัมมันต์

รัฐควรจะเข้ามาส่งเสริมการปลูกมะพร้าว ทั้งการสนับสนุนพันธุ์ดี การช่วยทำฝนเทียม เกษตรกรจะเข้าร่วมมากขึ้น แต่ภาครัฐต้องมีการจัดโซนปลูก ต้องสร้างวงล้อมเพื่อป้องกันและจัดการทำลายแมลงศัตรูมะพร้าวได้ดีขึ้น อย่างเช่น เกาะสมุย ปัจจุบันไม่มีแมลงศัตรูมะพร้าวแล้ว ทั้งนี้พื้นที่ที่ควรส่งเสริมปลูกได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช เพราะมะพร้าวชอบพื้นที่ดินปนทราย ผลผลิตจะออกสู่ตลาดได้หลังจากปลูกเพียง 3 ปีเท่านั้น

ปัญหาที่ภาครัฐควรแก้ไขในขณะนี้ คือ การบริหารจัดการยังไม่ถูกวิธีปราบ

แมลงศัตรูมะพร้าวได้เพียง 50% เท่านั้น เนื่องจากผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลจากรัฐไปฉีดทำลายแมลงในช่วง 11.00-12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งควรจะทำลายในช่วง 06.00-10.00 น.จะได้ผลดีกว่านี้ ดังนั้น ภาครัฐควรจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการแทน หากดำเนินการไม่ได้ผล ก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ในการเลือกตั้งคราวหน้า

"ก่อนปี 2552 ไทยประสบปัญหาแมลงเข้าทำลายยอดมะพร้าว ทั้งแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ และด้วงแรด กอปรกับราคาไม่ดี ทำให้มีการโค่นมะพร้าวไปปลูกยางพาราที่ราคาดีในขณะนั้นกว่า 1 ล้านไร่ แต่ในขณะนี้กลับกัน ราคามะพร้าวแกลงดีมาสูงถึงลูกละ 24 บาท เมื่อกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะนี้ราคาลดเหลือลูกละ 18 บาท เพราะเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ก็ยังมีกำไรเกิน 100% จากต้นทุนเพียงลูกละ 7-8 บาท การบำรุงรักษาแทบจะไม่มี นอกจากการป้องกันและทำลายแมลงจะขาดมะพร้าว และถ้าเทียบรายได้ต่อกับยางพารา ยางพารา กก.ละ 150 บาท ยังสู้มะพร้าวไม่ได้ เพราะต้องมีการแบ่งรายได้ให้กับคนกรีดยาง 50/50 หรือ 60/40



ภาพจาก : cocoocup.in.th/

ริเทิร์น - มะพร้าวกลับมาเป็นพืชความหวังใหม่ของเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งแทนยางพาราจากการที่ภาครัฐคิดค้นตัวยาปราบศัตรูมะพร้าวได้เป็นผลสำเร็จ และพันธุ์ลูกผสมใหม่ ๆ ที่ให้ผลผลิตมากกว่าเดิม เร็วกว่าเดิม การลดพื้นที่ปลูกยางไร่ละ 76 ต้น เหลือ 40 กว่าต้นแล้วปลูกมะพร้าวแทน จะมีรายได้รวมมากขึ้น

ขณะที่มะพร้าว 1 ไร่ ไร่ละ 20 ต้น ภายใน 1 เดือนจะได้ผลผลิตขั้นต่ำ 7-12 ผล/ต้น ดังนั้น 1 ไร่จะมีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 140 ผล/ไร่/เดือน”

ส่วนมะพร้าวน้ำหอม ตลาดยังต้องการอีกมาก ปัจจุบันบริโภคภายในประเทศ 50% ส่งออก 50% แต่ราคาขายหน้าสวนเพียงลูกละ 12-15 บาท ซึ่งราคาควรจะสูงกว่านี้ แต่พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อมากเกินไป ราคาขายที่สนามบินขายลูกละ 80-90 บาท รถเร่ขายพร้อมดีมีลูกละ 40 บาท ซึ่งราคาแตกต่างกันมากเกินไป

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดและเกษตรจังหวัดพร้อมสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีนในการเพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าวอยู่แล้ว ซึ่งในส่วน

เกษตรจังหวัดพร้อมจะทำเรื่องหารือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรในเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะพันธุ์มะพร้าวชุมพร 2 ที่เกษตรกรมีความต้องการนำพันธุ์ไปปลูกมาก เนื่องจากให้ผลผลิตเร็วเพียง 4 ปี และดีกว่าพันธุ์ทับสะแกที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ให้ผลผลิตประมาณ 70 ผล/ต้น/ปี และจะให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนโยบายจะเพิ่มพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่ถูกกฎหมายจาก 4.5 แสนไร่เป็น 5 แสนไร่ แต่ต้องรอกรมวิชาการเกษตรผลิตพันธุ์มะพร้าวชุมพร 2 ให้เพียงพอก่อน

ทางด้านการปราบแมลงศัตรูมะพร้าวหลายชนิด หลังจากจังหวัดได้รับงบประมาณมาปราบด้วยวิธีใหม่ตามโครงการระยะที่ 1 เมื่อ 2 ปีก่อน โดยการฉีดยาเข้าลำต้น 9.8 แสนต้น ปรากฏว่าได้ผล 100% ไม่มีการระบาด ส่วนโครงการระยะที่ 2 ที่ทางจังหวัดรองงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำลังพิจารณาอยู่ร่วมกับ 28 จังหวัด วงเงินกว่า 141 ล้านบาท หากได้รับอนุมัติ จะนำมาฉีดแมลงที่กำลังระบาดเข้าลำต้นมะพร้าวที่มีความสูง 12 เมตรขึ้นไปประมาณ 6 แสนต้น และฉีดทางใบต้นเตี้ยอีกประมาณ 4 แสนกว่าต้นต่อไป



สวพ.8ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้



รายงานพิเศษ

จากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าทางชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับบริการทางวิชาการโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตพืชที่เหมาะสม การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชทั้งในพื้นที่แปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และแปลงขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ “เข้าถึง” การให้บริการทางวิชาการ โดย “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการ “พัฒนา” องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยสู่

จังหวัดชายแดนภาคใต้
 นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2550-2554 ตามยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน และยุทธศาสตร์กรมวิชาการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กลยุทธ์ที่ 1 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2552 โดยกำหนดให้มีองค์กรถาวร กำกับดูแลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักการสร้างความสามัคคีและแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2555-2558 โดยการถ่ายทอดและมีผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบริหารการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมุ่งเน้นแผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงรุกโดยระยะที่ 1 ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลเป้าหมายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 88 ตำบล 44 อำเภอ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว แต่ไม่ดำเนินการในจังหวัดสตูล ระยะที่ 3 ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2559-2560 ดำเนินการภายใต้ “โครงการทุ่งยางแดงโมเดล” เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และ คุณภาพชีวิตของประชาชน เป้าหมายการดำเนินงานที่ 1 ครบถ้วนมีอาชีพมั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น มีกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพพื้นที่ มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลักและพืชท้องถิ่น ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คือ ยางพารา ลองกอง มังคุด มะพร้าว น้ำหอม ปาล์มน้ำมัน พืชไร่เศรษฐกิจ เห็ด ถั่วลิสง ส้มจุก และระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

ด้าน นางศรีนภา ชูธรรมรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.8 กล่าวว่า ผลการดำเนินงานระยะที่ 1 และระยะ 2 สามารถดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ ยางพารา ลองกอง และไม้ผลเศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน พืชไร่เศรษฐกิจ พืชไร่อาหารสัตว์ พืชท้องถิ่น และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 99, 044 ราย ทำให้เกษตรกร เข้าใจ เข้าถึง องค์ความรู้ สามารถนำไปปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช มีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 33,471 ราย ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 19 ชนิด ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และเรือเสาะ และขยายผลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรโดยร่วมกับเกษตรกรนำองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ด้านยางพารา ลองกอง ปาล์มน้ำมัน ผักไร้ดิน พืชเศรษฐกิจ พืชไร่อาหารสัตว์ และพืชท้องถิ่นในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเกษตรกรร่วมทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชในแปลงเกษตรกร จำนวน 1,605 แปลง พื้นที่ 3,344 ไร่ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในแปลงเกษตรกรมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการดำเนินงานระยะที่ 3 ปี 2559 (ไตรมาส 1-2) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สามารถดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่เป้าหมายของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยางพารา ไม้ผลเศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน พืชไร่เศรษฐกิจ พืชท้องถิ่น เห็ด เสริมรายได้ และระบบ



เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10, 494 ราย จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชทั้งในพื้นที่แปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรผลิตพืช 23 ชนิด และแปลงขยายผลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรในแปลงเกษตรกร จำนวน 425 แปลง พื้นที่ 2,535 ไร่ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลของการนำองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรไปพัฒนา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ด้านยางพารา ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน ผักไร้ดิน พืชไร่เศรษฐกิจ พืชท้องถิ่น เห็ด และระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน พืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ ตามนโยบายการนำสันติสุขและความปลอดภัยสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป อนึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้นำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้แก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ อาศัยการมีส่วนร่วมและตามความต้องการของประชาชน เกษตรกรสามารถขอข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่ เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เรือเสาะ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

น้ำยางสดราคาพุ่ง
กก.ละ62บาท

A3

น้ำยางสดราคาพุ่งกก.62บาท

โพสต์ทูเดย์ - โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกวน
ซื้อน้ำยางสดตันราคาพุ่ง กก.ละ 62 บาท
จาก 56 บาท

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ กรรมการ
เครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า แม้ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดหน้ายาง
ประกอบกับภัยแล้งยาวทำให้น้ำยางสด
ขาดแคลน ส่งผลทำให้ราคาน้ำยางสดพุ่ง
สูงกว่ายางแผ่นดิบ โดยราคาซื้อขายอยู่ที่
กิโลกรัม (กก.) ละ 62 บาท จากเดิม 56
บาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นไปตลอดทั้งปี
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
อุตสาหกรรมยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงมือ
แพทย์ ถุงยางอนามัย ต่างออกมาแข่งขัน
กันซื้อน้ำยางสดสต็อกไว้ เนื่องจากในสต็อก
ยังมีน้ำยางสดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

“ฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนทำให้
ปริมาณน้ำยางสดลดลง ขณะสวนยางพารา

โซนอันดามันที่สามารถเปิดหน้ากรีตได้แล้ว
แต่ก็ยังมีน้ำยางสดน้อย ส่วนสวนยางประเทศ
คู่แข่ง จีน ลาว และกัมพูชา ก็มีปริมาณน้ำ
ยางสดน้อยเช่นกัน ทำให้คาดว่าตลอดปีนี้
ราคาน้ำยางสดพุ่งขึ้นในทิศทางที่ดีอย่าง
แน่นอน” นายสมพงษ์ กล่าว

ด้าน นายเงินสวัสดิ์ดี ลิมทิวีสกุล ผู้
ก่อตั้งกลุ่มสภาปฏิรูปการยางไทยจังหวัด
พัทลุง กล่าวว่า อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้
ราคายางขยับขึ้น คือราคาน้ำมัน ซึ่งขณะ
นี้ราคาเคลื่อนไหวที่ 44 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล ทำให้ราคายาง กก.ละ 62 ราคา
ยางจะผูกติดอยู่กับราคาน้ำมัน ถ้าราคา
น้ำมันมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล ราคายางก็จะเคลื่อนไหวที่ กก.
70 บาท และราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอยู่ที่
60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคายางก็จะ
พุ่ง กก.ละ 80 บาท 🇹🇹

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 25 เม.ย. 59 น. A 1, A 3

**ราคายาง
ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559**

หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤษภาคม 2559		มิถุนายน 2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	63.70	63.45	63.90	63.65
ชั้น 2	63.10	62.85	63.30	63.05
ชั้น 3	62.55	62.30	62.75	62.50
ชั้น 4	62.25	62.00	62.45	62.20
ชั้น 5	61.80	61.55	62.00	61.75
ยางแท่ง				
STR5L	65.00	64.75	65.20	64.95
STR20	54.25	54.00	54.45	54.20
น้ำยางข้น				
60%	41.50	41.25	41.70	41.45
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

บองดีที่สหกรณ์

ภายหลังจากที่ราคายางพาราตกต่ำลงอย่างมาก หลายส่วนได้ช่วยกันคิดค้นเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราในหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือการผลิตเป็นหมอน โดยมีสหกรณ์หลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ทำการผลิตออกมาจำหน่าย จนได้รับการตอบรับจากประชาชนโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่องจวบจนทุกวันนี้

และเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ สหกรณ์มั่นคงสมาชิก มั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์จัดทำขึ้น โดยผู้ที่สนใจจะซื้อหมอนยางพาราสามารถนำคูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ จากหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไปแลกซื้อได้ที่ร้านค้า



สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการและนำหมอนยางพาราไปจำหน่าย

หมอนยางพาราเป็นวัสดุเพื่อการพักผ่อนที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย ด้วยไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่อง

จากทำมาจากยางพาราแท้ ๆ ไม่มีสิ่งอื่นมาปน ไม่เป็นที่เกาะได้ง่ายของไรฝุ่นต่าง ๆ ที่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่มาจากฝุ่นเหล่านั้นด้วย ขณะที่หมอนไม่แข็งตัว เพราะมีความยืดหยุ่นและก็มีความหนาแน่นสูงกว่าหมอนทั่วไป สามารถรองรับน้ำหนักและคืนสภาพได้เร็ว สามารถช่วยในการระบายอากาศได้

หมอนยางพารา



เป็นอย่างดีไม่เกิดกลิ่นเหม็นอับ ใช้ได้ยาวนานถึงมากกว่า 10 ปี การทำลายเมื่อไม่ต้องการใช้สามารถทำได้ด้วยการย่อยสลายตามขบวนการทางธรรมชาติซึ่งง่ายกว่าหมอนประเภทอื่น ๆ

มีให้เลือกซื้อได้ตามการออกแบบที่หลากหลาย อีกทั้งยังซื้อได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะรุ่นที่มีการออกแบบมาให้คล้ายกับรังไข่นั้นเป็นที่ยอมรับว่าจะช่วยผ่อนคลายไปกับการพักผ่อนได้ดีมากที่สุดทีเดียว

ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจยางพาราภายในประเทศได้มีช่องทางทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือการส่งเสริมสนับสนุนในกิจการด้านการแปรรูปวัตถุดิบภายในประเทศเป็นผลิตภัณฑ์โดยเกษตรกรไทย.

แคว้นการเมืองท้องถิ่น วันที่ 25 เมษายน
● ขวัญใจคน อปท.กรุงเทพฯ ชาตรี อยู่-
 ประเสริฐ เลขาธิการสมาคม อบจ.แห่ง
 ประเทศไทย หลายสมัย วันนี้อยู่ต่อสู้อุปสรรค
 ทั่วประเทศ ฝีมือไม่เป็นรองใครอย่างนี้ เมื่อ
 ไห้จะเป็นตัวจริงกับเขาบ้าง.....● ดูน่าสงสัย
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
 จ.นครนายก เทศบาลซึ่งบหลายล้าน สร้าง
 เสร็จกว่า 5 ปี แต่โหงไม่ยักเห็นมีเด็กลักคน
 ชาวบ้านจึงอยากให้ สตง. และ ป.ป.ช.เข้า
 ตรวจสอบ ไขความกระจ่างให้สังคมรับรู้.....●
 หมดแล้งต้องเจอฝน กชน เขียวกร นายเล็ก
 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ขานรับนโยบาย
 รัฐ จัดสรรงบฯจ้างคนขุดลำเหมืองหลากรายการ
 ในพื้นที่เผื่อๆไว้ หากปีนี้ฝนตกมากจะช่วยให้ช่วย
 ระบายน้ำ ไม่เอ่อท่วมให้เดือดร้อน.....● ด้าน
 พิษณุ ไทยกล้า นายเล็กเมืองสุโขทัยธานี
 จับมือภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ (YEC) ปิดฉาก
 “งานสงกรานต์เสื้อลายดอกถนนข้าวตอก

แคว้น การเมืองท้องถิ่น

สุโขทัย” บริเวณหนองพิก้า ต.ธานี อ.เมือง สวย
 งามตระการตา ส่วนผลพลอยได้งานปีนี้ นัก
 ท่องเที่ยวทั่วสารทิศ ให้นำเงินไปใช้สอยในท้องถิ่น
 ประมาณการไว้กว่า 100 ล้านบาท.....● หนูน



ชาตรี อยู่ประเสริฐ



พิษณุ ไทยกล้า

เต็มที นิพนธ์ คนขยัน นายอ.อบจ.บึงกาฬ
 ชูปัจจัยพื้นที่ปลูกยางมากอันดับ 1 ของภาค
 อีสาน จึงร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิต
 หมอนยางและที่นอนยางพาราบึงกาฬริบเบอร์
 กรุป ที่มี พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ. บึงกาฬ
 เป็นประธาน ที่บ้านตาลเดี่ยว ต.ท่าสะอาด อ.
 เซกา เชื่อเศรษฐกิจบูมซัวร์ๆ.....● ปีนี้แล้ง
 สาหัส ล้ำสุด เดชรัฐ สิมศิริ พ่อเมืองตรัง นั่ง
 หัวโต๊ะประชุมขอแรงผู้บริหาร 100 อปท.
 เตรียมป้องกันก่อนเกิดภัย สำรองและจัดทำ
 ข้อมูลสภาพพื้นที่เสี่ยงและอื่นๆ ให้พร้อมรับ
 เหตุการณ์ที่จะเกิด.....● ศพ สุชีพ แก้วเกื้อ
 อดีตสารวัตรกำนัน ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.
 นครศรีธรรมราช หลานชาย วิชิต แก้วเกื้อ
 ผู้สื่อข่าว “ไทยรัฐ” ตั้งสวดที่บ้านพัก 28 เม.ย.
 ฌาปนกิจวัดไพรท้อ.....●

“นายตะลอน”



เรียงคนมาเป็นข่าว



สเปเชียล

●...ผู้ปิดทองหลังพระแห่งวงการยางพาราตัวจริง **พินิจ จารุสมบัติ** ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ล่าสุดรับแขกบ้านแขกเมือง **จาง เล้า จวิน** ประธานสภาที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแห่งนครชิงเต่า ประเทศจีน **จาง เหยียน** ประธาน รับเบอร์ วิลเลจ กรุ๊ป ที่นำคณะมาเยือนประเทศไทย หรือกันมากมายหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นก็ คือ งาน “ยางพาราบึงกาฬ 2559” ที่ “คุณพินิจ” เป็นโต้โผใหญ่มาตั้งแต่ต้น และดึงนักธุรกิจจากนครชิงเต่ามาร่วมอีเวนต์ติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี ผลงานต่อยอดที่ยกมาอ้างให้เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ จีนมาลงทุนสร้างโรงงานเช่นจูรีผลิตล้อยางรถยนต์ที่ทันสมัยในโลก ด้วยงบประมาณ 1,300 ล้านบาทที่ระยอง ส่งออกไปขายยังประเทศสหรัฐได้ปีละ 5 ล้านเส้นต่อปี ที่เหลือเชื่อเอาหลายๆ คือ ผลพวงจากการนำยางพาราที่ราคาตกต่ำสุดขีดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไปแปรรูปเป็น “หมอนยาง” ปรากฏว่าเวิร์กสุดๆ กลายเป็นสินค้าอดนิยมน ผลิตส่งไปขายที่เมืองจีนกันแทบไม่ทัน ค่าย “เช่นจูรี” ก็ขยายโรงงานนอกจากผลิตล้อยางรถยนต์แล้ว ยังเปิดโรงงาน “หมอนยาง” เพิ่ม นักลงทุน

มืออาชีพ มองการตลาดทะเล เตรียมจะวางศิลา
ฤกษ์ สร้างโรงงานหมอนยางขนาดใหญ่ที่จังหวัด
บึงกาฬขึ้นมาอีกแห่ง ชูบชีวิตราคาขายพาราให้
หายจากสลบได้มากโขทีเดียว



●...เพื่อนพ้องน้องพี่ แห่ง “วพน.2” กดไลน์แสดงความยินดีกันมีอระวิง พลันที่เพื่อนร่วมรุ่น **เจน นำชัยศิริ** ได้รับฉันทามติให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)



คนใหม่ด้วยมติเอกฉันท์ ลงเอยด้วยความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง เพราะ “**เจน**” คลุกคลีอยู่กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมายาวนาน ถือว่าเป็น “**ลูกหม้อ**” คนสำคัญก็มีผิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการพลังงาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมองทะเลทุกมิติ กับงานใหม่ เจ้าตัวประกาศงานเร่งด้วย คือช่วยสมาชิก เร่งหาตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพรวม รวมถึงการดึง “**เจโทรโมเดล**” มาใช้โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึก กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการลงทุนต่างประเทศ ยกระดับการส่งออก พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในตลาดอื่นๆ ...ขอแสดงความยินดี



●...“บีกแมตซ์” ของคู่เปิดศึกฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก 2016 ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมา การันตีว่า หัวดาวสุด คงหนีไม่พ้น คู่ “เขาะกราว”..บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของ **เสี่ยเนวิน ชิดชอบ** เปิดรับบริการมาเยือนของขุนพล “กิเลนผยอง”..เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด วันดวงเดือน 19.00 น. วันพุธ



สารัตต์ รัตนาวะดี

ที่ 27 เมษายน สนามไอ-โมบาย สเตเดียม ต้องปรี เพราะเกมคู่นี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอล ทั้งกองเชียร์ กองแข่ง เพราะทั้งสองทีมมีโอกาสหยิบแชมป์ครี้อๆ กัน ใครพลาดตาย “อภิมหาแมตซ์” ในคำคั้นนั้น มีข่าวว่านอกจากแฟนบอลปราสาทสายฟ้า จะแน่นตรึมเต็มสนาม ฟังทีมเยือน โควต้าบัตร์เข้าชม 2,500 ที่นั่ง ก็น่าจะเกลี้ยงแล้ว ยังมี “แมวมอง” ชุ่มโป่ง เพื่อการณ้ไกล นั่นคือ **สารัตต์ รัตนาวะดี**

ถอดเสื้อนักธุรกิจหนุ่ม ในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งฟุตบอลประเพณีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา “ธรรมศาสตร์” ฝากรอยแค้นแบบ ฟิงหุ่นเอาไว้ เพราะคู่ต่อสู้ไร้ซึ่งโมตรี ต่อนตือ เอาทีมจุฬาฯกลายเป็นหมูสามชั้นมันอร่อย กินไข่ไปหลายลูก ชนิดท้องกาง “เสี่ยกลาง” ไปสืบราคาแล้ว แข่งดังหลายตัวอยู่ในข่ายดึงตัวมาเสริมทัพให้ทีมจามจู้รี ในโอกาสต่อไปได้ เตรียมตัวล้างตา กันในฟุตบอลประเพณีปีหน้ากันตั้งแต่เนิ่นๆ ให้มันรู้มั่งว่าไฟเป็นไฟ

คุณอ้อ



แก๊งค์ความคิด

นฤศย์ เลกชีระ maxlui2310@gmail.com

พี่น้อง..มิตรสหาย

“ 6 ผลอแฟล็บเดียววาไป 4 ปีแล้ว”

4 ปีหลังจากที่ซึ่งเต่ากับเครื่องมติชนเซ็นเอ็มโออยู่ความร่วมมือระหว่างกัน คำพูดนี้ นายพินิจ จารุสมบัติ กล่าวภายในห้องประชุมใหญ่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

นายพินิจบอกกล่าวในขณะที่นายจาง เส้า จวิน ประธานสภาที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแห่งเมืองชิงเต่านำคณะเยือนมติชน

ขณะที่เครื่องมติชนมีนายชรรค์ชัย บุนปาน นำผู้บริหารให้การต้อนรับ สองฝ่ายพบปะพูดคุยกันอย่างพี่น้อง ทุกอย่างดำเนินไปอย่างชื่นมื่น ตอนหนึ่งระหว่างการพบปะ มีการสรุปผลหลังการเซ็นเอ็มโออยู่พบว่า 4 ปีที่ผ่านมาซึ่งเต่าพอใจในความร่วมมือ ส่วนไทยก็ซาบซึ้งใจที่จีนให้ความช่วยเหลือ

แม่ในยามที่ราคายางดิ่งเหว...แต่ชิงเต่าไม่ทิ้งบึงกาฬ

งานยางพาราบึงกาฬ ซึ่งจัดขึ้นมาหลายปีแล้ว ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างกระเตื้อง

จากวันที่ยางพาราบูม บึงกาฬเปิดประตูรับซึ่งเต่ามาเป็นมิตร ทั้งสองฝ่ายร่วมมือทางธุรกิจ ทุกอย่างแอบปี้อีมเอม ต่อมาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งเต่าไม่ได้หนีไปไหน ยังคงกลับมาช่วยคิด ช่วยสร้างสรรค์ และนำนวัตกรรมจากยางพาราไปสานต่อ

ด้านหนึ่งรับเอาผลิตภัณฑ์ยางพาราไปจำหน่าย อีกด้านหนึ่งลงทุนตั้งโรงงานในไทย

ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ยางพารามีตลาดจำหน่ายต่อไป

ทราบมาว่า...จากวันที่จัดงานยางพาราบึงกาฬครั้งล่าสุด จนถึงวันนี้

ยอดสั่งจองหมอนยางพาราของบึงกาฬสูงปรี๊ด

สูงจนกระทั่งทำส่งไปขายไม่ทัน...แหม! ฟังแล้วน่าชื่นใจ

มีน่าละ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ไปเปิดงานวันนั้นจึงบึ้งในสิ่งที่เห็น

แล้วยกเป็นตัวอย่าง...ประชารัฐ

ถ้าทุกที่ทุกจังหวัดสามารถหาความร่วมมือระหว่างกันเช่นนี้ได้...ชาวบ้านก็สบาย

ผลการหารือยังดำเนินต่อไป เพราะยังพูดคุยยังโอเคียบรรเจิด
งานยางพาราบึงกาฬคราวต่อไป ได้ทบทวนประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมเพิ่ม
ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย
งานยางพาราบึงกาฬคราวหน้า ได้ทบทวนบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนเข้ามาเสริม
**ที่สำคัญคือ นายพินิจร้องขอให้บริษัทเหล่านั้นรับซื้อยางพาราจาก
สหกรณ์กันบ้าง**
เงินรายได้จะได้ถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางไปเต็มๆ
แล้วข่าวว่าทางบริษัทรับปากแล้ว ขอให้รอดูรอฟังข่าวดีที่เป็นรูปธรรมเมื่อ
สิ้นออเคอร์จริง
ส่วนพื้นที่การจัดงาน **นายนิพนธ์ คนขยัน** นายกอบจ.บึงกาฬ รับประกัน
ความยิ่งใหญ่
จะเปลี่ยนสถานที่จากเดิมที่แลดูคับแคบไปเสียแล้ว
คราวนี้จะย้ายไปจัดบนเกาะเนื้อที่ 20 ไร่ ที่มีทัศนวิสัยสวยงาม
นายก อบจ.บึงกาฬ รับประกันว่าไปงานคราวหน้า ประทับใจกับสถานที่จัด
งานแน่
ฟังการเสวนาวันนั้นแล้วปลื้มสุดสุด
4 ปีที่ผ่านมา ทั้งชิงเต่าและบึงกาฬมีพัฒนาการด้านความสัมพันธ์
ทั้งสัมพันธ์ทางการค้า ทั้งความผูกพันทางใจ
และ 4 ปีที่ชิงเต่าเซ็นเอ็มโอยูกับมติชนก็ผนึกความสัมพันธ์อันแนบแน่น
งานเลี้ยงวันนั้นเปี่ยมล้นด้วยมิตรภาพ
นายฐาตุร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บอกกล่าวในฐานะมิตรว่า เราจะ
ไม่ทิ้งกัน
นายจาง เหยียน ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป ซูกัมปัน พักหน้า
เห็นชอบ
บรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
จากการเซ็นเอ็มโอยูที่เหมือนกับเป็นสัญญาใจกันและกันเมื่อ 4 ปีก่อน
แล้วทั้ง 2 ฝ่ายทำตามสัญญาที่ให้ไว้...วันนี้จึงเป็นเช่นที่เห็น
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่วิกฤต เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
แต่มิตรภาพของไทยและจีนได้ช่วยกันพยุงกันและกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้น
เหมือนดั่งลำนวนคำพิงเพย...หลายหัวดีกว่าหัวเดียว
เพราะคนแต่ละคนเติบโตล้วนมีประสบการณ์ในชีวิตอย่างโชกโชน
บริษัทแต่ละบริษัทที่ดำเนินกิจการมานานก็ย่อมสั่งสมประสบการณ์ดีๆ ไว้
เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายใดเกิดขึ้น หากแต่ละคนช่วยคิด ช่วยทำ
หากแต่ละบริษัทช่วยกันจัดการในสิ่งที่ตัวเองถนัด
ช่วยกันชูจุดแข็ง ช่วยกันปิดจุดอ่อน...เรื่องที่หนักก็ผ่อนคลาย
วันนี้มติชนกับชิงเต่าผูกพันตั้งพี่น้อง...มิตรสหาย
ชิงเต่า บึงกาฬ มติชน มีสายใยเชื่อมโยงกัน
4 ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่า เพราะมีดอกเห็นผลเกิดขึ้นมาเยอะแยะ
เป็นดอกผลที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นมิตร
มิตรภาพที่น่าประทับใจระหว่าง ชิงเต่า บึงกาฬ และมติชน

ยึดสวนยางพารารุกป่าสงวน พบนายทุนกว่า 100 ราย

พิษณุโลก ● อธิบดีกรมป่าไม้ลุยตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง เขตอำเภอนครไทย หลังถูกนายทุนบุกรุกทำสวนยางพาราว่าพันไร่ จนมีการร้องเรียนและตรวจสอบยึดคืนในรายที่ทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมนายมานพ สายอ่อนใจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก นายอรุณพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง อำเภอ นครไทย พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกนายทุนเข้าบุกรุกทำสวนยางพารา 1,100 ไร่

เดิมมีการสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 14 ราย แต่มีนายทุนเข้ามากว่า 100 รายเพื่อปลูกสวนส้มและเปลี่ยนไปทำสวนยางพาราตามลำดับ มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นที่พักของคนงาน ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้แจ้งกรมป่าไม้ว่ามีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองและแบ่งขายเป็นแปลงๆ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและตรวจยึดตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 และวางแผนที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าไม้ในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ตามหลักวิชาการ โดยการ

ปลูกพันธุ์ไม้ป่า เช่น ยางนา ตะเคียนทอง พะยูง แทรกลงไปในสวนยางที่ถูกตัดฟันออกบางส่วน

ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล 14 (น้ำคลาด) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและร่วมหารือแนวทางและขั้นตอนการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก.

ข่าวสั้น ภูธร

แล้งหนักต้นยางพารายืนต้นตาย

สงขลา ● นายวุฒิพงศ์ คັນสนียพฤกษ์ เกษตรกรชาวสวนยางพารา หมู่ 3 ต.ตะพง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.พะตง กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก หลังประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงมานานส่งผลทำให้ต้นยางพารานับร้อยต้นที่ปลูกไว้ในพื้นที่ หมู่ 3-6 อายุประมาณ 1 ปี ททยอยยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ ส่วนบ่อน้ำที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากน้ำขุดเช่นเดียวกับสวนกล้วยหอมกว่า 500 ต้น ททยอยยืนต้นตาย ทำให้เกษตรกรหลายคนประสบปัญหาขาดทุนแทบหมดตัว

● เติบโตเมื่อมอง 2 เดือนติด-นำเข้าสินค้าทุนฟื้น

มีเส! ส่งออก มี.ค.บวก 1.3%

“พาณิชย์” ประกาศตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค.2559 วันนี้ (25 เม.ย.) ขยายตัว 1.3% ขณะที่รวม 3 เดือนแรกของปีนี้ส่งออกอยู่ในแดนบวกแล้ว 0.9% สินค้าเกษตรหดตัวจากราคาสินค้าที่ลดลง ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนการลงทุนในประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว เทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกที่ยังติดลบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะแถลงตัวเลขการส่งออกของไทย ประจำเดือน มี.ค.59 อย่างเป็นทางการ โดยพบว่ามูลค่าการส่งออก ในรูปสกุลดอลลาร์ 19,125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 1.3% จากเดือน มี.ค.ปีก่อนและเป็นการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อรวมการส่งออก 3 เดือนแรกของปีนี้คือ ม.ค.-มี.ค.59 มีมูลค่ารวม 53,829 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังขยายตัวที่ 0.9% จากช่วงปีก่อน สะท้อนให้เห็นว่าขณะที่การส่งออกของประเทศอื่นยังติดลบ แต่การส่งออกไทยขยับ มาอยู่ในแดนบวกแล้ว อีกทั้งเมื่อนำมูลค่าการส่งออก รวมในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและทองคำ

พบว่าการส่งออกเดือน มี.ค.ขยายตัว 1.4% เทียบกับปีก่อน ส่วนมูลค่าส่งออกรวม ม.ค.-มี.ค.59 หักสินค้าเกี่ยวข้องน้ำมันและทองคำ ติดลบ 0.4%

ด้านการนำเข้าเดือน มี.ค.59 มีมูลค่า 16,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวติดลบ 6.94% ทำให้เดือนนี้มีดุลการค้า 2,966 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อคิดรวมการนำเข้า ม.ค.-มี.ค.59 มีมูลค่า 46,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวติดลบ 11.99% จึงมีดุลการค้า 8,189 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งหมดนี้ ทำให้ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน มี.ค.นี้ มีมูลค่าการค้า 35,283 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบ 2.64% และมูลค่าการค้าเดือน ม.ค.-มี.ค.59 ที่ 99,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบ 5.46%

ส่วนการส่งออกในรูปสกุลเงินบาทเดือน มี.ค.

มีมูลค่า 676,529 ล้านบาท ขยายตัว 10.77% และการส่งออกรวมเดือน ม.ค.-มี.ค.59 มีมูลค่า 1,923,794 ล้านบาท ขยายตัว 11.07%

สำหรับสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกพบว่ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวเป็นอันดับ 1 โดย มี.ค. ขยายตัว 2.9% และ ม.ค.-มี.ค.ขยายตัว 1.5% ที่น่าสนใจคือการส่งออกรถยนต์กำลังค่อยๆ ฟื้น โดยการส่งออกรถกระบะขนาด 1 ตัน ซึ่งเดิมไทยส่งออกมากที่สุดในโลกเริ่มลดลง แต่การส่งออกรถเก๋ง มีมากขึ้น ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีเพราะทำราคาได้สูงกว่า ด้านสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเดือน มี.ค.59 กลับมาหดตัวที่ 1.5% จากปัจจัยราคาสินค้า

ลดลง ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ทุ่นการป้องกันและเครื่องตีม อย่างไรก็ตาม มีสินค้าเกษตรที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว ผลไม้กระป๋องแปรรูป น้ำตาลทราย และไก่แปรรูป และเป็นที่น่าสังเกตว่ามูลค่าส่งออกหดตัวสวนทางกับปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าเป็นการหดตัวจากปัจจัยด้านราคาเป็นสำคัญ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม มี.ค.59 ขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.4% ตามการส่งออกทองคำรถยนต์และส่วนประกอบและเครื่องจักรกลที่ขยายตัวสูงขึ้น


นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายกลุ่มตลาด พบว่าตลาดหลัก 3 ประเทศ ยังคงติดลบ 3.4% โดยญี่ปุ่นติดลบ 6.1% สหรัฐอเมริกาติดลบ 1.4% สหภาพยุโรปติดลบ 2.9% อย่างไรก็ตาม ในตลาดศักยภาพสูงขยายตัว

0.6% โดยตลาดอาเซียนเดิม ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนและสิงคโปร์ ขยายตัว 12.4% แต่ตลาด CLMV ติดลบ 6.9% ทำให้ภาพรวมตลาดอาเซียนขยายตัว 4.5% สำหรับตลาดจีนติดลบ 5.4% และเอเชียใต้บวก 0.5% ด้านตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัว 0.4% มาจากการขยายตัวของตลาดออสเตรเลีย 3.5% ที่มีผู้นำเข้ารถยนต์จากไทยเป็นส่วนใหญ่และตลาดตะวันออกกลาง ติดลบ 5.9%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการนำเข้าเดือน มี.ค.59 พบว่าการนำเข้าสินค้าทุนเริ่มเป็นบวก 5.9% ส่วนการนำเข้าวัตถุดิบแม้ยังติดลบ 11.51% แต่เป็นการติดลบที่ลดลง เมื่อพิจารณาการนำเข้าวัตถุดิบทั้ง 3 เดือนคือ ม.ค.-มี.ค. ติดลบ 15.7% สะท้อนให้เห็นว่าอนาคตจะมีการลงทุนและผลิตสินค้าในไทยมากขึ้น โดยการนำเข้าส่วนประกอบยานยนต์ยังคงขยายตัวได้ดีสะท้อนการลงทุนในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวและมีการขยายการผลิตรถยนต์

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสถานะการส่งออกของประเทศต่างๆ เดือน ม.ค.-ก.พ.59 พบว่า ประเทศคู่แข่งมีทิศทางหดตัว มีเพียงไทยประเทศเดียวที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 23 ของโลก ขยายตัว 0.7% ส่วนประเทศอื่นติดลบทั้งหมด โดยรัสเซียติดลบมากที่สุด 34.5% รองลงมาสิงคโปร์ติดลบ 20.7% ออสเตรเลียติดลบ 20.4% จีนติดลบ 17.9% เป็นต้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 22 เมษายน 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 22 เมษายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 57.89 บาท ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 54.80 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.90 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 61.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 37 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 58.55 บาท ปรับลดลง 27 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 57.15 บาท ราคาคงที่ ยางฟอง กิโลกรัมละ 57.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 35 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.00 บาท ราคาคงที่ สถานการณ์ราคาขายประจำวัน มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 14,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด ก.ก. ละ 56.50 บาท ราคาคงที่

ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 63.44 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 1.75 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 68.07 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 1.41 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 62.48 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 48 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>